

## **Công ty Kwong Lung - Meko được bồi thường 368 tỷ đồng sau khi hỏa hoạn**

Công ty Kwong Lung - Meko đã được bồi thường 368 tỷ đồng (khoảng 17 triệu đô la Mỹ) sau khi xảy ra hỏa hoạn tại nhà máy ở thành phố Cần Thơ, tờ Báo Người Lao Động cho biết.

Theo các điều tra viên của thành phố Cần Thơ và Viện Tội phạm học, vụ hỏa hoạn xảy ra do một vụ chập mạch.

Theo báo cáo trước đó, vụ cháy xảy ra vào ngày 23 tháng 3 và đã không được đưa ra cho đến tối ngày 26 tháng 3 bởi nhân viên cứu hỏa thành phố Cần Thơ với sự giúp đỡ của đồng nghiệp từ TP.HCM và các tỉnh lân cận ở đồng bằng sông Cửu Long.

### **Gần 1.000 công nhân đình công**

Gần 1.000 công nhân của Công ty May Hoàng Minh 2 tại phường Điện Ngọc, thị trấn Điện Biên, tỉnh Quảng Nam đã bỏ việc và tập trung tại cổng và gara của công ty để phản đối thanh toán tiền lương trễ, báo cáo của Thanh Niên.

Các công nhân nói rằng họ không được trả lương đúng giờ và phải làm việc trong môi trường bất tiện mà không có trợ cấp. Tình hình được cho là đã kéo dài gần một năm.

### **Nuôi cá tra phải đáp ứng được bốn yêu cầu**

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2017 / ND-CP về quản lý, chế biến và xuất khẩu cá tra, báo cáo của Chính phủ các trang web tin tức. Theo đó, nuôi cá tra thương phẩm phải đáp ứng được bốn điều kiện nghiêm ngặt.

Cụ thể, địa điểm nuôi phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ trang trại phải có cơ sở hạ tầng phát triển đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của nuôi cá tra thương phẩm, bao gồm các hệ thống cấp thoát nước độc lập và có chất thải Khu vực điều trị. Ngoài ra, trang trại phải đáp ứng được luật về an toàn thực phẩm, và các chủ trang trại phải có giấy chứng nhận số hiệu trại cá theo quy định.

## **Thị trấn Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu**

Tại phiên họp bất thường vào ngày 16 tháng 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Phú Mỹ với diện tích 333,84 km<sup>2</sup> và dân số 153,643, báo Tuổi Trẻ cho biết.

Theo đó, thị trấn Phú Mỹ bao gồm toàn bộ khu hành chính của huyện Tân Thành hiện nay, bao gồm một thị trấn và 9 xã.

## **Thành phố HCM xây dựng hai cầu đường bộ nối quận 1 và 2**

Theo Tuổi Trẻ, sẽ có hai cây cầu dành cho người đi bộ kết nối bán đảo Thủ Thiêm quận 2 với công viên Bạch Đằng ở quận 1 để cải thiện kết nối giữa hai huyện. Các thiết kế phải đảm bảo rằng các giá đỡ của các cây cầu bên cạnh Quận 1 sẽ không lấn chiếm sâu vào đường Tôn Đức Thắng

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ định Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn An Phát phối hợp với Saigontourist phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thành kế hoạch chi tiết 1/500 của dự án Bạch Đằng Park.

- **Hồ Diệu Khánh-**